

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định; Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của huyện Tuy Phước.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến cơ sở huyện ngày 08/12/2023;

Theo đề nghị của Hội đồng Sáng kiến cơ sở huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 cho 53 sáng kiến (Trong đó: có 47 sáng kiến của 46 tác giả và 06 sáng kiến của 12 tác giả) thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng Sáng kiến cơ sở huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP; CVVP K4;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

DANH SÁCH
CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng	Huyện ủy	Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình hiện nay	<p>Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư.</p> <p>Nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cấp, trọng tâm là: tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.</p> <p>Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.</p> <p>Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận nói chung, công tác dân vận các cơ quan nhà nước nói riêng.</p> <p>Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm : 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Các nghị quyết, chỉ thị của đảng về công tác dân vận được cụ thể hóa ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đưa vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị , tập trung giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội. Qua triển khai thực hiện công tác dân vận tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; mối quan hệ giữa UBND huyện với UBMTTQVN và các hội, đoàn thể; giữa các phòng, ban với các địa phương.</p>	
2	Nguyễn Đình Thuận	Huyện ủy	Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò tổ chức Đoàn với ý thức tự thân lập nghiệp, tự nguyện vì xã hội, cộng đồng của Thanh niên huyện Tuy Phước	<p>Chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM huyện quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.</p> <p>Chỉ đạo tăng cường các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, khơi gợi phẩm chất tự thân vốn có của thanh niên, của tuổi trẻ. Tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi... thông qua các chiến dịch tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Chỉ đạo tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ để biên soạn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuy Phước giai đoạn 1945-2023. Chỉ đạo tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.</p>	
3	Đặng Thị Bích Dâng	Huyện ủy	Nâng cao chất lượng tổng hợp và biên soạn văn bản trong công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy	<p>Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, biên soạn văn bản trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đổi mới công tác thẩm tra, thẩm định các văn bản trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, nâng cao hơn nữa chất lượng trong</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Đảm bảo hoạt động lãnh đạo, điều hành của cấp ủy thông suốt, khoa học và hiệu quả; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				<p>xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, nhất là nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính.</p> <p>Tăng cường công tác nắm tình hình để có được những dự báo chính xác, từ đó chủ động tham mưu những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tiếp tục phát huy chức năng là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hàng ngày</p>	<p>Thực hiện kịp thời việc văn bản hóa các chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại các kỳ họp và buổi làm việc với các ngành, các địa phương.</p> <p>Phối hợp các cơ quan, tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện văn bản, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng và các công tác khác theo phạm vi, thẩm quyền.</p>	
4	Trần Thị Thu Thủy	Huyện ủy	Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Huyện ủy	<p>- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới tổng hợp thông tin; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.</p> <p>- Trên máy vi tính phải tạo thư mục để chứa tất cả các văn bản đã nhận (tải xuống từ hộp thư điện tử), tạo tập tin file bằng phần mềm soạn thảo văn bản có nội dung giống như số văn bản, liên kết tên gọi và trích yếu nội dung với tập tin văn bản tương ứng trong thư mục chứa văn bản.</p> <p>- Lưu trữ hồ sơ giấy nên phân loại, sắp xếp các văn bản theo từng năm, từng loại, đối với văn bản đi sắp xếp theo số tăng dần, tránh sắp xếp lộn xộn số sẽ gây khó khăn trong việc tìm kiếm văn bản.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Tìm hiểu, nắm rõ thông tin về mọi hoạt động của văn phòng, nhất là lĩnh vực mà mình phụ trách để thuận lợi trong việc soạn thảo văn bản. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, các ngành trong mọi hoạt động của văn phòng, phải thật sự nhạy bén, năng động, sáng tạo trong công việc mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác tham mưu với cấp trên.</p> <p>Tăng cường công tác giao lưu, học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ. Hiện nay bộ phận lưu trữ văn phòng số lượng rất lớn văn bản như hiện nay thì tìm kiếm lại một văn bản đã lưu trữ phải tốn nhiều công sức và thời gian (đi tìm trong số văn bản đến để tìm số sau đó phải tìm trong hộp hồ sơ lưu văn bản).</p>	
5	Phạm Diệp Toàn	Huyện ủy	Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, xử lý đơn thư gửi đến Huyện ủy và thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn huyện	<p>Thay đổi cách thức lưu trữ hồ sơ vụ việc bằng bản giấy cũng như trên file excel từ năm 2022 để thuận tiện trong việc tìm kiếm hồ sơ, quản lý đơn thư, đơn đốc nhắc nhở các cơ quan đơn vị xử lý đơn thư đúng theo quy định, thuận tiện trong việc quản lý đơn thư trùng lặp và báo cáo vụ việc kịp thời cho các cơ quan cấp trên.</p> <p>Tạo sự phối hợp hường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt, dự báo tình hình đơn thư, theo dõi bài đăng trên các trang thông tin điện tử có nội dung phản ánh liên quan đến địa phương để kịp thời xử lý.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Việc xử lý đơn thư gửi đến Huyện ủy được nhanh chóng, kịp thời, không bị trùng lặp.</p> <p>Việc liên hệ phối hợp trong công tác xử lý đơn thư và thông tin báo chí phản ánh giữa các cơ quan với Văn phòng Huyện ủy được nhịp nhàng, không để chỉ đạo trùng lặp, lòng vòng.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					<p>Việc lưu trữ hồ sơ dễ tìm kiếm, thuận tiện trong việc xử lý đơn thư và báo chí phản ánh.</p> <p>Nắm bắt và dự báo tình hình đơn thư trên địa bàn kịp thời, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo xử lý, đảm bảo ổn định tình hình dư luận xã hội và an ninh nông thôn ở địa phương.</p>	
6	Phạm Thanh Hoài	Huyện ủy	Cải tiến các chức năng của ứng dụng Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes	<p>Trong giải pháp đưa ra, tác giả sử dụng phần mềm Domino Designer, ngôn ngữ lập trình để thiết kế, lập trình lại giao diện cũng như các chức năng của phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên Lotus Notes. Trong quá trình thực hiện, tác giả phối hợp với chuyên viên phụ trách nội chính để tìm hiểu các yêu cầu, quy trình nghiệp vụ.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Sau khi áp dụng giải pháp cải tiến các chứng năng của Ứng dụng Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, việc ứng dụng phần mềm Lotus Notes vào theo dõi, quản lý đơn thư trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức, giảm thiểu được các lỗi sai sót không đáng có và phù hợp hơn với các quy định nghiệp vụ hiện hành.</p> <p>Ngoài ra, một số chức năng như: Tìm kiếm, lập sổ tiếp nhận đơn thư cho từng chuyên viên cũng được chỉnh sửa phù hợp hơn.</p> <p>Phát huy được hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes.</p>	
7	Trần Ngọc Trâm	Huyện ủy	Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng cấp ủy trong giai đoạn hiện nay	<p>Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Bám sát Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; Tập trung nghiên cứu Quy định 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan; Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.</p> <p>Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng và tổ</p>	<p>- Sáng kiến được áp dụng năm: 2023</p> <p>Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.</p> <p>Góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy; trên lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản; trong phối hợp với các cơ quan liên quan và phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ công chức.		
8	Nguyễn Văn Á	Ủy ban kiểm tra Huyện ủy	Cụ thể hóa việc xác định thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng của cấp huyện và cơ sở đối với đảng viên vi phạm	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường năng lực vận dụng của tổ chức đảng đối với các quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật Đảng. - Làm rõ, đối chiếu và hướng dẫn thực hiện đúng các nội dung về thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp cho tổ chức đảng có thẩm quyền xác định đúng và rõ ràng về vai trò và vị trí của mình trong công tác kỷ luật của Đảng, hạn chế thấp nhất sai sót trong việc ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên; tiết kiệm được thời gian, công sức của cấp huyện và cơ sở khi tổ chức thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. - Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, giữ vững kỷ cương và đoàn kết nội bộ trong Đảng. 	
9	Nguyễn Long Hưng (02 Đề tài)	Ủy ban kiểm tra Huyện ủy	Phương pháp tiến hành thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát việc thực hiện các nội dung trong Quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. - Làm rõ, đối chiếu và hướng dẫn thực hiện đúng các nội dung kê khai theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp cho cán bộ, đảng viên có trách nhiệm kê khai thực hiện đầy đủ, rõ ràng nhằm hạn chế thấp nhất sai sót và tổn kém thời gian; tiết kiệm được thời gian, công sức của cơ quan, cán bộ có thẩm quyền khi thực hiện thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập và nâng cao hiệu quả, tính chính xác khi so sánh, đối chiếu giữa bản kê khai của cá nhân cung cấp với kết quả thẩm tra, xác minh để có nhận xét, đánh giá, kết luận theo quy định. - Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng trong Đảng, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng. 	
10			Phương pháp, thủ tục xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật hoặc không xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ ba.	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện một số điều trong Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có việc xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số. - Tăng cường tính nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng của các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiết kiệm được thời gian, công sức, kinh phí của tổ chức đảng, đảng viên trong công tác thẩm tra, xác minh để xem xét, xử lý kỷ luật. - Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng. 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
11	Nguyễn Đình Phương	Hội CCB huyện	Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn	<ul style="list-style-type: none"> - Nhằm bồi dưỡng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Trang bị kiến thức mới cho hội viên là vấn đề hàng đầu của công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. - Bồi dưỡng đạo đức cách mạng lối sống trong sạch lành mạnh cho hội viên. Nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt cho Cựu chiến binh về trình độ nhận thức cần có của Cựu chiến binh về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về kinh tế, văn hóa... - Giúp đỡ hội viên nắm vững mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác Hội. Nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên và các tầng lớp Nhân dân, cảnh giác trước âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư... - Tổ chức tốt việc bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành, hội đoàn thể địa phương để thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền về hoạt động của Hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sáng kiến được áp dụng: Năm 2023 - Lợi ích mang lại: Việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn là thiết thực và cần thiết. Sáng kiến còn là phương thức quan trọng làm cho Hội CCB được xây dựng ngày càng vững mạnh, luôn là chỗ dựa tin cậy của các thế hệ CCB; nơi tập hợp, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới. Động viên CCB tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ chế độ XHCN, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, VHXH, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện. Hội Cựu chiến binh phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và luôn tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
12	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Hội LHPN huyện	Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có 3 sạch”	<p>- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân.</p> <p>- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nâng cao chất lượng văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.</p> <p>- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Có lối sống lành mạnh, có ý thức gìn giữ nề nếp, gia phong, vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.</p>	<p>- Sáng kiến được áp dụng: năm 2023</p> <p>- Lợi ích mang lại:</p> <p>Phụ nữ là lực lượng chủ chốt tham gia công tác vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường nông thôn, hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần khu vực nông thôn.</p> <p>Các chị luôn chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền, vận động các thành viên trong cộng đồng để không chỉ phụ nữ mà cả nam giới nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.</p> <p>Qua 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện có 24.736/27.754 hộ đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đạt 8 tiêu chí trong năm 2023, đạt 89,1%;</p> <p>3/3 xã đạt Nông thôn mới nâng cao xây dựng kế hoạch giúp 21/42 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 có 3 sạch”. Kết quả có 939/2.310 hộ đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” đạt 8 tiêu chí trong năm 2023, đạt 40,6%. Thực hiện phong trào “Tuy Phước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, các cấp Hội đã đăng ký giúp 66 hộ phụ nữ nghèo, 22 hộ phụ nữ cận nghèo, dự kiến có 45 hộ phụ nữ nghèo và 11 hộ phụ nữ cận nghèo khả năng thoát nghèo trong năm.</p> <p>Duy trì 08 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch” với 2.594 thành viên; 11 Câu lạc bộ và 29 mô hình “5 không, 3 sạch” ở 13 xã, thị trấn với 4.199 thành viên tham gia; ra mắt 17 mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Duy trì chăm sóc 24 con đường hoa. Các mô hình đang hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.</p> <p>Tiếp tục duy trì phong trào thực hành tiết kiệm, giúp</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					<p>nhau giảm nghèo bền vững, đã giúp 2.171 mượn để phát triển kinh tế với tổng số tiền 3.577.210.000 đ.</p> <p>Phối hợp với các Ngân hàng, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, đã giải ngân 107.167.300.000 đồng cho 2.656 lượt hộ vay, nâng dư nợ Hội đang quản lý đến 30/9/2023: 346.125.200.000 đồng, với 10.031 hộ vay.</p> <p>Trong năm, Hội đã tổ chức trao “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Nguyễn Thị Đạm – nữ chủ hộ nghèo ở khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước trị giá 50.000.000 đồng.</p>	
13	Trần Duy Vũ	Ban Dân vận Huyện ủy	Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng lực lượng nông cốt trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở	<p>Tham mưu cấp ủy tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về công tác dân vận; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hội cơ sở và chi, tổ hội về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp hội viên; xây dựng, phát triển lực lượng nông cốt được tiến hành đồng bộ trên cả hai mặt số lượng và chất lượng, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng cốt cán nắm chắc tình hình để tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các hội, đoàn thể những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh ở khu dân cư. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động, nhất là, vận động Nhân dân tích cực trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa</p>	<p>Đến nay, toàn huyện có 103.905 hội - đoàn viên, với 17.791 hội - đoàn viên nông cốt, trong đó có 1.734 hội viên nông cốt trong tôn giáo. Hầu hết lực lượng này đã làm tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.</p> <p>Nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương cơ sở, tập trung hướng về cơ sở, lấy chất lượng hoạt động ở cơ sở làm trung tâm để đoàn kết tập hợp hội viên và nhân dân. Nhóm nông cốt đã tổ chức trên 565 điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 25 ngàn lượt công dân tham dự. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua “<i>Dân vận khéo</i>”, cuộc vận động “<i>Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh</i>” gắn với việc “<i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i>”, Đề án “<i>Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận</i></p>	Đồng sáng kiến

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				phương.	<p><i>Tổ quốc Việt Nam</i>” luôn được Mặt trận và các đoàn thể các cấp chú trọng. Thông qua thực hiện các phong trào thi đua, lực lượng hội viên nòng cốt đã nắm bắt và phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và dư luận của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia Việt Nam.</p> <p>Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và giải thích cho quần chúng nhân dân khi địa phương có vấn đề nổi cộm như vận động, thuyết phục Nhân dân chấp hành chủ trương về đền bù, giải phóng mặt bằng mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 19 mới, đường ĐH42, Dự án mở rộng và nâng cấp đường ĐT 640- đoạn từ ngã ba Cầu Ông Đò đến thị trấn Tuy Phước, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc, giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn 02 xã Phước An và Phước Thành, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi hàng, nhà kho, đường bộ vào ga, đường xếp dỡ thuộc ga Diêu Trì thuộc Dự án nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Dự án tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, Dự án đường An Nhơn – Tây Đầm, hàng chục tuyến đường liên xã, liên thôn và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác . . .</p>	
14	Trần Thanh Minh	Ban Tổ chức Huyện ủy	Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 06/7/2018 và Hướng dẫn số 08-HD/HU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.	Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các vấn đề mới; các vấn đề yếu kém, khuyết điểm, khó khăn, phức tạp, vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là khâu quan trọng. Nội dung sinh hoạt chuyên đề rất đa dạng, phong phú, cấp ủy cơ sở cần định hướng tập trung vào các nhóm vấn đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên như: tập trung thảo luận sâu một hoặc vài vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, về cải cách hành chính, nội dung Học tập và	Qua công tác giám sát sinh hoạt chi bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Số đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ đạt tỷ lệ cao; 100% các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó có hơn 80% số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 3 đến 4 kỳ/năm; một số chi bộ tổ chức sinh hoạt từ một đến hai kỳ trong năm. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				<p>làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, những nội dung về văn hoá công sở... Việc lựa chọn chuyên đề đúng sẽ giúp đảng viên được phân công tham gia chuẩn bị nắm chắc vấn đề và đảng viên thảo luận sôi nổi, có chất lượng tại cuộc họp. Mặt khác, tùy vào tình hình cụ thể cấp ủy gợi ý cho đảng viên được phân công lựa chọn những vấn đề cụ thể, thiết thực, mang tính thời sự để thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.</p>	<p>trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận và quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ.</p> <p>Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng nề về phê bình, chỉ trích nhau, từ đó, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.</p>	
15	Cao Hoàng Mộng Tiên	VP HĐND & UBND huyện	Nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân	<p>Tăng cường hơn nữa số lượng nữ đại biểu HĐND các cấp. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị cho công tác bầu cử, trên cơ sở Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các đơn vị liên tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về Đề án cơ cấu đại biểu HĐND huyện khóa XII và thực hiện tốt công tác giới thiệu, hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>	<p>- Nữ đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến, thảo luận, chất vấn việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại huyện, nhiều đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho cơ quan liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm. Thông qua 13 kỳ họp HĐND huyện, đại biểu đã quyết nghị và ban hành 131 Nghị quyết.</p> <p>- Các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tiếp thu 242 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo đề nghị các cơ quan, chức năng liên quan giải quyết qua đó tạo được niềm tin của cử tri với đại biểu HĐND, từng bước nâng cao và khẳng định vị thế của HĐND.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
16	Tô Minh Chánh	VP HỖND& UBND huyện	Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 05 nội dung liên quan dịch vụ công trực tuyến của tỉnh giao trên địa bàn huyện Tuy Phước đến cuối năm 2023	Đã tham mưu UBND huyện các giải pháp chi đạo triển khai thực hiện các tiêu chí của 05 nội dung liên quan DVC trực tuyến, trong đó tập trung: Tăng cường theo dõi, tham mưu chi đạo việc thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tăng cường theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan các chỉ tiêu 05 dịch vụ công trực tuyến; tham mưu rà soát, bố trí đủ trang thiết bị phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa các cấp; Chi đạo CBCCVC nêu gương thực hiện nghiêm túc các DVC trực tuyến toàn trình và một phần. Định kỳ hàng tuần, tháng hoặc đột xuất cập nhật kết quả trên Hệ thống để tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo; qua đó, kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể làm tốt công tác và phê bình, chấn chỉnh các cá nhân, tập thể còn yếu kém, chưa đạt hiệu quả.	<ul style="list-style-type: none"> * Năm 2023. * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Qua triển khai áp dụng giải pháp những chỉ tiêu của Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đã có nhiều bước chuyển hóa tích cực như: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đã được chú trọng, số hồ sơ trực tuyến đạt 40,28% (so với 36,45%), tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến duy trì 62,8%(so với 64,48%); tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ toàn huyện đã thực hiện đạt 53,4%(so với 29,3%); số hóa kết quả đạt 79,9% (so với 11,6%); tỷ lệ tái sử dụng lại kết quả số hóa là 27,9% (so với 0%); tỷ lệ xác thực định danh điện tử toàn huyện đã xác thực đạt 96,44% (so với 84,99%). 	Đồng sáng kiến
	Nguyễn Kim Phát	VP HỖND& UBND huyện				
17	Lê Thị Thanh Sương	VP HỖND& UBND huyện	Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND huyện	Thực hiện đồng bộ nghiêm túc quy trình, quy định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo Quyết định số 8578/QĐ-UBND ngày 09/12/2018 của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuy Phước đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả trong công tác tham mưu. Tăng cường phối hợp giữa chuyên viên của Văn phòng và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng quản lý đội ngũ cán bộ chuyên viên. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cơ quan nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực công tác đảm bảo yêu cầu tham mưu phục vụ và tổ chức các hoạt động của văn phòng theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.	<ul style="list-style-type: none"> * Từ ngày 01/01/2023. * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> Kết quả trong năm 2023, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức tốt 01 kỳ họp thường lệ HĐND huyện và 02 kỳ họp chuyên đề, ban hành 38 nghị quyết; các nghị quyết ban hành cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục. Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Theo đó, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát 01 chuyên đề: “ Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện”. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định được thực hiện tốt; Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND huyện phân công đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại địa phương minh ứng cử; đồng thời phối hợp 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					cùng tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND huyện theo lịch để trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân	
18	Nguyễn Thị Kim Tuyền	VP HĐND & UBND huyện	Giải pháp nâng cao giám sát trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo của HĐND huyện	<p>Hoạt động giám sát của HĐND huyện đã có bước cải tiến, đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề ngày càng được nâng cao, góp phần giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Giải pháp cụ thể:</p> <p>1. Đối với lựa chọn nội dung giám sát các chuyên đề như: Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; công tác khám bệnh, chữa bệnh; công tác cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề; bảo hiểm y tế (lĩnh vực y tế); Hệ thống giáo dục mầm non; thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên..(lĩnh vực GD-ĐT);</p> <p>2. Kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin trong việc giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: Được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị; Các báo cáo thường xuyên, báo cáo chuyên đề của chính quyền địa phương các cấp; báo cáo của ngành và các cơ quan có liên quan; Các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp; các ý kiến, kiến nghị trực tiếp của cử tri.. Các thông tin, dư luận xã hội từ các phương tiện báo chí, truyền thông, mạng xã hội...;</p> <p>3. Kỹ năng tổ chức, tham gia các đoàn giám sát: Lựa chọn đúng và đủ thành phần tham gia Đoàn giám sát sẽ nâng cao hiệu quả của cuộc giám sát, thông qua giám sát sẽ gợi mở ra nhiều vấn đề, khắc phục được những hạn chế còn tồn tại;</p> <p>4. Kỹ năng theo dõi hậu giám sát: Cần theo dõi sau giám sát một cách sâu sát để không bỏ ngỏ các ý kiến kiến nghị giám sát.</p>	<p>* Từ ngày 01/1/2023.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Qua giám sát, kịp thời chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, phối hợp thực hiện chế độ công khai, minh bạch theo đúng quy trình hướng dẫn; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú		
19	Nguyễn Thị Bích Phương	Phòng TN&MT huyện	Một số giải pháp tăng cường công tác Quản lý đất đai về Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	<p>Tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực hiện, giám sát và quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các ngành và địa phương tập trung các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai, ảnh hưởng diện tích phân khai đất lúa. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.</p> <p>Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tăng cường công tác vận động, thuyết phục người dân thực hiện di dời để đảm bảo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Về công tác giao đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện kịp thời, đúng quy định, chính sách pháp luật của nhà nước.</p> <p>Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất của công dân đã thực đăng ký Kế hoạch sử dụng đất hằng năm và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>Trong năm 2023, đã tham mưu UBND huyện về công tác giao đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó Kế hoạch sử dụng đất 2022 tỉnh phê duyệt (ngày 01/7/2022) số công trình dự án Nhà nước thu hồi đất 203 công trình/ diện tích 1267,83 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được tỉnh phê duyệt 266 công trình, dự án với tổng diện tích 1035,31ha, đã thực hiện thu hồi đất 45 công trình, dự án, với diện tích thu hồi đất 134,83ha; thông báo chủ trương thu hồi đất 60 công trình, dự án, với diện tích 4.286,11ha; thực hiện phương án Bồi thường, GPMB 45 công trình, dự án. Hiện nay tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 23/5/2023.</p> <p>Về công tác xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân từ đất vườn sang đất ở 260 trường hợp.</p>	Đồng sáng kiến		
	Võ Lê Hoài Mơ	Phòng TN&MT huyện		20	Nguyễn Đình Hồng Thoại		Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ	Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
20	Nguyễn Đình Hồng Thoại	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ	Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Phân tích thực trạng quản lý công tác đấu thầu qua mạng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước hiện nay, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đấu thầu qua mạng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu qua mạng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. - Nghiên cứu thực hiện tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sáng kiến được áp dụng: năm 2023 * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu qua mạng được xem là bước tiến lớn ở trong việc giúp cho những Bên mời thầu, bên nhà thầu tiếp cận được các thông tin một cách dễ dàng hơn, làm giảm thiểu về thời gian và những chi phí thực hiện về thủ tục hành chính, làm tăng cường tính minh bạch và làm đơn giản hóa những thủ tục trong đấu thầu. Có khá nhiều lợi ích trong công tác đấu thầu qua mạng. - Kết nối hiệu quả các nhà thầu với các gói thầu, tăng cường tính minh bạch các thông tin. 			

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					<ul style="list-style-type: none"> - Tiết kiệm chi phí đấu thầu. - Đơn giản hóa quá trình đấu thầu. 	
21	Huỳnh Thanh Trang	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Nâng cao hiệu quả lập hồ sơ công việc và xử lý văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử Idesk	<p>Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; đổi mới tư duy và hành động sáng tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện đạt 70% hồ sơ công việc đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện và 80% đối với Ủy ban nhân dân cấp xã được tạo lập dưới dạng điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống Văn phòng điện tử thuận tiện cho công tác sắp xếp, khai thác, lưu trữ và bàn giao hồ sơ trong thời gian tới. - Thực hiện lập hồ sơ công việc theo quy trình sáng kiến tạo thuận tiện cho cán bộ, công chức khi xử lý văn bản kết hợp gán văn bản vào hồ sơ công việc, tránh bỏ sót văn bản. - Việc xử lý văn bản, gán văn bản vào hồ sơ công việc đạt hiệu quả. Kết quả có 80% cán bộ, công chức lập hồ sơ công việc và thực hiện gán văn bản theo đúng quy định. - Góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 	Đồng sáng kiến
	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện				
22	Nguyễn Đức Dũng	Phòng Tư Pháp huyện	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn và UBND cấp xã trong công tác xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của ngành mình tham mưu, ban hành. - Siết chặt hơn nữa khâu ban hành văn bản QPPL tại địa phương từng khâu hàng năm. Cụ thể: có xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL; ban hành kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; thẩm định, góp ý dự thảo; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL hàng năm, giai đoạn và báo kết quả tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL hàng năm, giai đoạn. - Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu và lãnh đạo các ngành, địa phương. 	<ul style="list-style-type: none"> - HĐND và UBND cấp xã không còn ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. 100% văn bản QPPL và văn bản có tính chất QPPL được cơ quan tư pháp kiểm tra chặt chẽ theo đúng quy định. - 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện ban hành đảm bảo nội dung, thể thức theo quy định, góp phần áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạch định chính sách của địa phương. - Không còn các văn bản trái luật và các sai sót về mặt nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày và khó khăn trong việc xác định văn bản QPPL. Nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế trên địa bàn huyện. 	
23	Nguyễn Văn Quý	Phòng LĐ-TB&XH huyện	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu tình giao năm 2023	<p>Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để tuyển sinh, mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu tình giao năm 2023; đồng thời giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (<i>nguồn vốn năm 2022 chuyển sang và nguồn vốn phân bổ năm 2023</i>) trên địa bàn huyện.</p>	<p>Sáng kiến triển khai từ năm 2022, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã mở 17 lớp/560 học viên, đạt 160% so KH năm (<i>KH 350 lao động</i>) và mở 02 lớp đào tạo nghề hình thức xã hội hóa (<i>Công ty TNHH May Hoàng Vinh 105 lao động, Công Ty TNHH Gia</i></p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					<i>Triệu 105 lao động</i>) tổng 210 lao động, đạt 140% so KH tỉnh giao (<i>KH 150 lao động</i>); góp phần giải quyết việc làm cho 4.171 lao động, đạt 119,17% so KH năm (<i>KH năm 3.500 lao động</i>), tỷ lệ giải ngân vốn Tiêu dự án 1 (Dự án 4) về phát triển giáo dục nghề nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đạt 87,08% (<i>số kinh phí còn lại không còn đối tượng để mở lớp giải ngân</i>);...; đồng thời giúp xã Phước Hưng hoàn thành Tiêu chí số 12 về Lao động để bổ sung hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (<i>năm 2023 trên địa bàn xã Phước Hưng đã mở 03 lớp đào tạo nghề cho 245 lao động trình độ sơ cấp nghề</i>)	
24	Hà Kim Thi	Phòng TCKH huyện	Giải pháp giải ngân vốn đầu tư công các dự án công trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2023	<p>Đề tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện, bản thân có một số giải pháp đề xuất như sau:</p> <p>- Đến đầu tháng 9/2023 bản thân đề xuất UBND huyện cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành lập 03 tổ công tác đi đến các đơn vị được UBND huyện giao chủ đầu tư, để nắm tình hình thực hiện giải ngân có những vướng mắc, khó khăn gì để tổng hợp nghiên cứu đề xuất UBND huyện chỉ đạo.</p> <p>- Sau khi đi kiểm tra thực tế các chủ đầu tư đã thấy được 1 số vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư trong những tháng qua, Từ đó bản thân đã chỉ đạo chuyên viên tham mưu Văn bản số 1460/UBND-TC ngày 19/9/2023 của UBND huyện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm;</p> <p>- Đặc biệt, đến gần cuối tháng 9 bản thân theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư công nhận thấy vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra . Bản thân mạnh dạn đề xuất UBND huyện trình Ban Thường vụ tại Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 29/9/2023 về việc đề chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 03 tháng cuối năm 2023 thuộc các nguồn vốn phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý được Ban thường vụ thông nhất tại Kết luận số 358-KL-HU ngày 02/10/2023.</p>	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>- Văn bản số 1460/UBND-TC ngày 19/9/2023 của UBND huyện chỉ đạo; cuối 30/9/ 2023 tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện có bước tiến rõ rệt đó là phần giải ngân ở các chủ đầu tư huyện đạt 59,52% ở xã, TT đạt 40,37% ; nếu tính bình quân chung toàn huyện đạt 50,1%.</p> <p>- Đến thời điểm tháng 10, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện ngày càng tăng lên cụ thể đến ngày 24/10/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 65% so với kế hoạch năm và có khả năng cuối năm đạt mục tiêu đề ra.</p> <p>- Hiện nay các chủ đầu tư (13 xã, thị trấn), các ban ngành ở huyện được đồng tình ủng hộ chủ trương này, nó thể hiện tình công khai, minh bạch, tính chủ động các đơn vị, về cơ bản đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cơ sở một cách hiệu quả nhất, đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.</p>	
25	Đoàn Thị Lệ Thu	Phòng TCKH huyện	Nâng cao hiệu quả công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất trên	- Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội về dự toán NSNN năm 2023 mà UBND UBND huyện giao Chủ động phối hợp với BQL DA ĐT XD và PTQĐ rà soát toàn bộ quỹ đất chưa thực hiện của năm 2022 chuyển sang năm 2023 để tổ chức đấu giá; lập các	<p>* Sáng kiến được áp dụng năm 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>- Số thu tiền sử dụng đất đến tháng 10 năm 2023 đã</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
			địa bàn huyện	<p>thủ tục đấu giá QSD đất theo quy định đề trình UBND huyện phê duyệt ngay từ đầu năm như: phương án đấu giá, quyết định đấu giá, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiến hành đấu giá kịp thời, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp tích cực với các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất, theo dõi thời gian người đấu giá trúng nộp tiền vào ngân sách nhà nước để xây dựng kế hoạch thu từng tháng. - Theo dõi nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách hàng tháng và kịp thời tham mưu hỗ trợ kinh phí theo tỷ lệ phân chia xuống các xã, thị trấn để xã thị trấn kịp thời bố trí chi các công trình của địa phương năm 2023. 	<p>đạt so với kế hoạch đề ra là 99,06% (TH/KH: 297,185 tỷ đồng /300 tỷ đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số thu tiền sử dụng đất ước đến 31/12/2023: 350 tỷ đồng, đạt vượt kế hoạch năm 2023: 16,67%. - Hỗ trợ nguồn thu tiền sử dụng đất theo tỷ lệ phân chia đến cho các xã, thị trấn để thực hiện chi trả nợ và nhiệm vụ đầu tư năm 2023 được 90% so với kế hoạch. 	
26	Phạm Thị Hạnh Quỳnh	Phòng TCKH huyện	Nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công của xã, thị trấn	<p>Nhằm nâng cao công tác lập kế hoạch đầu tư công xã, thị trấn, bản thân đã tham mưu lãnh đạo phòng các giải pháp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Văn bản số Công văn số 372/TCKH ngày 12/12/2022 về việc thông báo lịch thẩm định danh mục, kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của các xã, thị trấn. - Trên cơ sở dự toán chi đầu tư XDDB từ nguồn tiền SDD được UBND huyện, UBND xã thị trấn phân bổ cho các danh mục công trình đầu tư trong năm 2023 chứ không phải dự kiến nguồn thu tiền SDD trong năm để phân bổ dự toán. - Ưu tiên bố trí công trình tta nợ, chuyển tiếp - Tham mưu lãnh đạo Phòng trình UBND huyện ban hành Văn bản số 275/UBND-TC ngày 16/03/2023 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, thị trấn năm 2023, yêu cầu UBND các xã, thị trấn thoả thuận với Thường trực HĐND cùng cấp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho xã, thị trấn quản lý phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sáng kiến được áp dụng năm 2023 * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023 của các xã, thị trấn: 159.366 triệu đồng, giảm 78% so cùng kỳ. - Công tác lập Kế hoạch vốn đầu tư công của các xã, thị trấn dần đi vào nề nếp, chủ động bố trí danh mục, kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. - Khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch vốn quá cao, không sát thực tế, không phù hợp nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của địa phương. 	
27	Hồ Thị Thu Hương	Phòng Y tế huyện	Giải pháp nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn xã Phước Hưng và xã Phước Quang năm	<ul style="list-style-type: none"> - Tận dụng danh bạ điện thoại của người dân từ danh sách tiêm vắc xin covid-19 sau đó lọc danh sách từng nhóm đối tượng cần được tư vấn. Sử dụng điện thoại thông minh kết nối zalo theo nhóm nhu cầu người dân cần được khám chữa bệnh, cần tư vấn về sức khoẻ để tư vấn trực tiếp cho người dân khi có nhu cầu. Lập 	<ul style="list-style-type: none"> * Năm áp dụng: 10/2022 - 9/2023. * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Người bệnh không tốn công sức, thời gian đi lại, chi phí tiền bạc và giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh vẫn tiếp cận 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
			2023	<p>danh sách để có được hồ sơ kiểm chứng góp phần nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh từ xa.</p> <p>- Kết quả:</p> <p>+ Phước Hưng: Tỷ lệ người dân cài đặt 6.161/12.464 đạt 49,43%. Tỷ lệ khám theo hệ thống đạt 924/1553 đạt tỷ lệ 59,5%.</p> <p>+ Phước Quang: tỷ lệ người dân cài đặt 12.692/12.692 đạt 100%. Tỷ lệ khám theo hệ thống 5.548/12.692 đạt tỷ lệ 43,7%.</p>	<p>dịch vụ y tế chất lượng cao.</p> <p>- Đặc biệt nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh từ xa của xã Phước Hưng và xã Phước Quang đạt và vượt chỉ tiêu số 14.3 thuộc tiêu chí số 14 trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.</p>	
28	Đặng Văn Thái	Hội Nông dân huyện	Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân	<p>Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia các tổ vay vốn, xây dựng quỹ HTND, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả phí và gốc vay đúng hạn.</p> <p>Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn vay, thu hồi nợ gốc và phí vay.</p> <p>Phối hợp với các ngành liên quan vận động, thuyết phục và có những biện pháp thu hồi nợ đạt kết quả cao.</p> <p>Phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, và các mô hình, cách làm ăn có hiệu quả đến cho hộ vay.</p>	<p>* Năm áp dụng: 2023 và những năm tiếp theo.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được từ “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân”. Đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, hỗ trợ vốn kịp thời cho hội viên, nông dân đầu tư vào xây dựng mô hình kinh tế, liên kết phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời củng cố thêm lòng tin của nông dân đối với tổ chức Hội. Tạo động lực quan trọng để hội viên nông dân tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.</p>	
29	Nguyễn Thị Bảy	Huyện đoàn	Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cấp xã trong chung tay thực hiện tiêu chí “Môi trường” ở các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao	<p>- Cử lực lượng ĐVTN, Bí thư các chi đoàn thôn phối hợp với BND thôn đi từng ngõ gõ từng nhà vận động hộ dân tham gia đề án thu gom rác thải và mô hình thùng ủ rác hữu cơ phân loại rác tại nguồn; vận động các hộ gia đình có mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm chuyển sang các mô hình sản xuất kinh doanh khác hoặc di dời địa điểm chăn nuôi khác phục tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư</p> <p>- Định kỳ hằng tuần ra quân các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” như dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, phát quang cây mai dương, vệ sinh trục đường chính của xã, xây dựng tuyến đường cây, đường hoa thanh niên,...</p> <p>- Xây dựng các mô hình như: “Ngôi nhà xanh – chung tay bảo vệ môi trường”, mô hình gây quỹ từ rác thải nhựa, mô hình “Ngôi</p>	<p>* Từ ngày 01/01/2023.</p> <p>* Hiệu quả mang lại tại các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới cụ thể:</p> <p>- Tổ chức 50 buổi ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng được 07 tuyến đường hoa thanh niên; gây quỹ từ bán rác thải tái chế số tiền 20 triệu đồng; xây dựng được 20 ngôi nhà pin đặt tại trụ sở các thôn thuộc xã Phước Quang; trồng 300 cây xanh, hoa các loại; mô hình thùng ủ rác hữu cơ phân loại rác tại nguồn đã vận động xã hội hóa giữa nhà nước và nhân dân cùng làm được 646 thùng ủ rác hữu cơ (Phước Nghĩa 80 thùng, Phước Quang 72 thùng, Phước Hưng 344 thùng, Phước Sơn 150 thùng).</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				<p>nhà pin”, đổi rác lấy quà, lấy dụng cụ học tập,..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng loa, diễu hành, sân khấu hóa, thi trực tuyến, tuyên truyền bằng các video, infographic,... 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã trao tặng 12 “ngôi nhà xanh – chung tay bảo vệ môi trường” tại các trụ sở thôn và các liên đội trên địa bàn xã. - Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ở các xã Phước Quang, Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn đạt tỷ lệ lần lượt là: 67,06%, 51,07%, 52,39%, 52,32% đều vượt chỉ tiêu >50% theo quy định. 	
30	Phạm Quang Ân	Phòng NN&PTN T	Các giải pháp ứng dụng mô hình nuôi ghép đa đối tượng dưới tán rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND ban hành Kế hoạch nuôi trồng thủy sản nước lợ năm 2023; thành lập Tổ công tác phòng chống dịch bệnh; phân công từng đồng chí đứng chân từng địa bàn cụ thể: - Khảo sát địa bàn chọn những vùng nuôi thích hợp để xây dựng mô hình; - Phối hợp Trung tâm khuyến nông tỉnh xây dựng 02 mô hình nuôi tôm –cua-cá dưới tán cây rừng trên địa bàn 02 xã Phước Hòa và Phước Thuận; - Tổ chức và xây dựng 01 mô hình nuôi tôm – cua - cá thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã Phước Sơn - Hướng dẫn quy trình nuôi tôm quảng canh cải tiến đảm bảo mật độ nuôi; - Hướng dẫn cải tạo ao hồ, kênh mương dẫn nước, thực hiện thả giống đúng lịch thời vụ, quản lý môi trường nuôi, chăm sóc, phòng bệnh cho các đối tượng nuôi, xây dựng mô hình nuôi tôm cộng đồng; -Tham mưu UBND huyện phân bổ hóa chất để xử lý môi trường trước khi thả giống nuôi trồng thủy sản. - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo và củng cố các Nhóm nuôi tôm cộng đồng nuôi tôm, thông qua nhóm cộng đồng nhằm nâng cao nhận người nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp cho người nuôi tôm tiếp cận quy trình nuôi, ao nuôi phải có hệ thống xử lý chất thải, sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi; phương thức nuôi và mật độ nuôi hợp lý. Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Kết quả đem lại là áp dụng 03 ha đối với phương thức nuôi quảng canh cải tiến trong ao đất dưới tán rừng; trong quá trình nuôi, hạn chế thức ăn tồn dư thải ra môi trường, làm tăng hiệu quả thu nhập 70 đến 90 triệu trên ha/vụ cho người nuôi. - Nuôi tôm dưới tán rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu đem đến tính an toàn sinh học cao, giúp tôm tăng trưởng nhanh, năng suất và sản lượng cao đồng thời giảm chi phí sản xuất so với các hệ thống nuôi thông thường. Đặc biệt, khi áp dụng công nghệ này chúng ta sẽ ngăn ngừa hiệu quả bệnh đốm trắng trên tôm, ổn định môi trường nước và không cần thay nước thường xuyên, giảm chi phí thức ăn cho nuôi tôm. 	
31	Nguyễn Xuân Cảnh	Phòng Nội vụ	Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính	<p>Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính huyện Tuy Phước năm 2023 (Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 04/4/2023). Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/8/2023 về việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tuy Phước.</p>	<p>Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa được thực thực hiện đảm bảo theo quy định, số lượng tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn chiếm tỉ lệ cao đạt 99,45%, vượt chỉ tiêu tinh giao (97%), số hồ sơ trễ hạn dân được cải thiện; việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					<p>quả theo hình thức trực tuyến ngày càng tăng lên.</p> <p>Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp được phát huy; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp.</p> <p>Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành được tăng cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc được quan tâm trang bị đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức.</p>	
32	Nguyễn Thị Thu Hiền	Phòng Nội vụ	Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng trên cổng Dịch vụ hành chính công	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. - Hướng dẫn tận tình, cụ thể từng thao tác trên dịch vụ để các tập thể, cá nhân nộp đúng thủ tục, nộp đủ các thành phần thủ tục hồ sơ tránh tình trạng sau khi đã nộp hồ sơ không đúng thủ tục hoặc thiếu thành phần hồ sơ bị trả lại. - Đối với các trường hợp khen thưởng theo Phong trào thi đua, theo Kế hoạch phát động chúng tôi luôn chủ động làm việc với cơ quan, đơn vị được giao thống nhất về số lượng khen thưởng, thời gian dự kiến tổ chức để tiến hành nộp hồ sơ trên Dịch vụ hành chính công, tham mưu UBND huyện kịp thời khen thưởng đúng với thời gian sơ kết, tổng kết. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp trên Dịch vụ hành chính công của huyện đảm bảo đúng thủ tục hành chính, thành phần thủ tục hồ sơ. - Năm 2022 có 97% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng được thực hiện trên cổng Dịch vụ công trực tuyến toàn phần. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ nào giải quyết trễ hạn. - Năm 2023 có 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng được thực hiện trên Dịch vụ hành chính công ở mức độ 4. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ nào giải quyết trễ hạn. - Riêng đối với thủ tục hồ sơ khen thưởng đột xuất trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ yêu cầu phải thực hiện giải quyết trong một ngày làm việc, chúng tôi 	Đồng sáng kiến

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thái	Phòng Nội vụ			<p>cũng triển khai, áp dụng đối với việc khen thưởng đột xuất đối với thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất. Kết quả năm 2022 có 2/2 thủ tục khen thưởng đột xuất (trong tổng số 5/5 thủ tục khen thưởng đột xuất, 03 thủ tục khen trước khi có Kế hoạch số 1751/KH-SVN ngày 17/10/2022 của Sở Nội vụ) được thực hiện trong một ngày làm việc, năm 2023 có 1/1 trường hợp khen thưởng đột xuất được thực hiện trong một ngày làm việc trên Dịch vụ hành chính công. Kết quả năm 2022, 2023 đạt 100% thủ tục đề nghị khen thưởng đột xuất được trả kết quả đúng hạn trong một ngày làm việc.</p> <p>- Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện đúng quy định, quy trình và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác khen thưởng kịp thời tôn vinh những điển hình tiên tiến đã tạo điều kiện cho các phong trào thi đua ngày càng được phát huy mang lại hiệu quả.</p>	
33	Trần Thị Hiệp Thương	Phòng Nội vụ	Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Hội và Tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước	<p>Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Hội cá nhân đã tham mưu UBND huyện văn bản hướng dẫn cụ thể cho tổ chức hội về các thủ tục hoạt động của hội, hướng dẫn trực tiếp nộp hồ sơ trực tuyến trên hành chính công...</p> <p>- Kịp thời tham mưu lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo UBND huyện ban hành các văn bản số 185/UBND-NV ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội trong năm 2023.</p> <p>- Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức Hội kiện toàn nhân sự, thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định.</p> <p>- Hướng dẫn cụ thể các quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện trên Dịch vụ hành chính công để các cơ quan, tổ chức Hội thực hiện đúng quy trình, thủ tục.</p>	<p>- Công tác quản lý nhà nước về hội ngày càng chặt chẽ hơn. Hoạt động của các tổ chức Hội ngày càng đạt hiệu quả.</p> <p>- Các tổ chức Hội hoạt động, kiện toàn nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng theo quy định của Điều lệ hội và theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Trong năm, đã tham mưu UBND huyện tổ chức Đại hội Hội Người mù huyện, Hội Võ thuật huyện Hội Làm vườn huyện Tuy Phước, Hội Cựu tù chính trị cách mạng cấp xã, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã Hội Khuyến học cấp xã đúng theo quy định.</p>	
34	Nguyễn Thị Bích Ninh	Ban Pháp chế HĐND huyện	Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thẩm tra các văn bản trình tại các	Những kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thẩm tra: Xác định rõ đối tượng thẩm tra; Phương thức thẩm tra; Yêu cầu của công tác thẩm tra: Có báo cáo thẩm tra trình kỳ họp hoặc trình Thường trực HĐND; Thẩm tra cả hình thức và nội dung các báo cáo, đề án, tờ	<p>* Tháng 8 năm 2023.</p> <p>* Từ khi áp dụng sáng kiến, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện đều được chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự thông qua báo cáo thẩm tra của</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
			kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.	<p>trình. Yêu cầu của báo cáo thẩm tra: Khách quan; Rõ ý kiến, quan điểm của Ban; Đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; Yêu cầu nhận định, đánh giá; Các đề xuất (nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp), đồng ý, không đồng ý, chưa rõ, yêu cầu giải trình.</p> <p>Từ những kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thẩm tra, bản thân đã đề xuất các giải pháp các Ban HĐND huyện ban hành công văn và mẫu các nội dung để làm báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cho có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm sự cần thiết, cơ sở pháp lý, tính khả thi và tính phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.</p>	Ban HĐND huyện góp phần giúp đại biểu có cơ sở để thảo luận, xem xét tính hợp pháp và tính khả thi của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành hơn 41 nghị quyết có chất lượng và đạt hiệu quả cao.	
35	Hồ Ngọc Thạch	UBND xã Phước Hiệp	Một số giải pháp nâng cao các chỉ tiêu dịch vụ công của tỉnh, huyện giao trên địa bàn xã Phước Hiệp năm 2023.	<p>Việc chuyển đổi số giúp chính phủ, chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, hạn chế tham nhũng, kiến tạo sự phát triển cho xã hội. Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số địa phương, cá nhân đã tham mưu UBND xã ban hành: Một số giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu dịch vụ công của tỉnh, huyện giao trên địa bàn xã Phước Hiệp năm 2023, cụ thể như:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giải pháp tiếp nhận trực tuyến các hồ sơ TTHC được cung cấp trực tuyến (toàn trình, một phần): đạt 100%. 2. Giải pháp thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục có cung cấp thanh toán trực tuyến theo các quyết định công bố của UBND tỉnh: đạt 100%. 3. Giải pháp Thực hiện việc số hóa thành phần hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết: đạt 100%. 4. Giải pháp Thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin công dân trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên “Hệ thống VNPT iGate”: đạt 100% 5. Giải pháp Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn: đạt 99,8%. 6. Giải pháp Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến có phát sinh hồ sơ: đạt 65%. 7. Giải pháp Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến đạt trên: 65%. 8. Giải pháp Phát sinh dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử/Tổng hồ sơ chứng thực: đạt 10%. 	<p>* Từ ngày 01/01/2023.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến các hồ sơ TTHC được cung cấp trực tuyến (toàn trình, một phần): đạt 99,29%, tăng 46,29% (tính giao 53%); - Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến: đạt 99,3%, tăng 46,3% (tính giao 53%); + Tỷ lệ thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực: đạt 99,36%, tăng 12,36% (tính giao 87%); - Tỷ lệ thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết: đạt 100%, tăng 35% (tính giao 65%); - Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết điện tử: đạt 100% theo quy định (tính giao 100%); - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn: đạt 100% (hồ sơ giải quyết trước hạn); - Góp phần nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, chọn giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách hành chính xã Phước Hiệp, qua đó góp phần vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				<i>9. Giải pháp Tỷ lệ hồ sơ được tái sử dụng: 30%.</i>		
36	Nguyễn Văn Vinh	UBND xã Phước Hưng	Giải pháp thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã Phước Hưng	<p>Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký tham gia phân loại rác thải tại Nhà văn hoá xã, Nhà văn hoá 07 thôn và 03 Trường học trên địa bàn xã bằng hình thức trực quang sử dụng Thùng nhựa ủ rác hữu cơ để tuyên truyền quá trình phân loại rác, cách vận hành Thùng nhựa ủ rác.</p> <p>Thành lập các Tổ vận động tiến hành đi từng nhà dân để vận động nhân dân phân loại rác, phát 3.300 tờ rơi nội dung tuyên truyền cách phân loại rác cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã; tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã và các buổi họp dân đã lồng ghép tuyên truyền nội dung phân loại rác thải rắn tại nguồn; kết quả đã có 45 lượt tuyên truyền, với hơn 9.100 lượt tham gia.</p> <p>Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân xã xây dựng mô hình phân loại rác thải hữu cơ để phân huỷ thành phân bón hữu cơ bằng việc mua Thùng nhựa ủ rác cho 100 hộ tại xóm 2 thôn Biểu Chánh; sau đó phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể khác tiến hành vận động ở các thôn còn lại, các cơ quan, đơn vị, Trường học, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã cùng tham gia. Đối với các hộ tham gia mô hình phân loại rác UBND xã đã bố trí kinh phí mua xô nhựa 10 lít hỗ trợ thêm cho hộ phân loại mỗi hộ 02 xô (có dán nhãn phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ).</p>	<p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Triển khai thực hiện vận động nhân dân trong toàn xã tham gia phân loại rác thải tại nguồn, kết quả đến nay có 07/7 thôn và các cơ quan, đơn vị, Trường học, các cơ sở tôn giáo đã thực hiện phân loại rác; với tổng số Thùng nhựa ủ rác đã mua 288 thùng, tổng số hộ tham gia là: 1.662/3.254 hộ, đạt 51,07%; đạt chỉ tiêu 17.5 của Tiêu chí 17: về Môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao (KH từ 50% trở lên).</p>	
37	Thái Văn Mùi	UBND xã Phước Hưng	Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh.	<p>Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gắn với đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền, giáo dục chính trị phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, có hiệu quả.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức tuyên truyền bằng cách tập họp hội viên lại để nghe thông tin thời sự, các chuyên đề chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật theo hình thức tập trung ở các chi hội mỗi tháng 1 lần. - Hội cung cấp tài liệu cho hội viên nghiên cứu trước, sau đó tiến hành tổ chức tọa đàm, giao lưu trong các buổi sinh hoạt, hội, họp. Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá, kết hợp tham quan học tập các mô hình, gương điển hình tiên tiến. - Phối hợp với đài truyền thanh xã mở chuyên mục “Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao”. Tuyên truyền các hoạt động của Hội theo các chuyên đề hàng tuần đã xây dựng. 	<p>* Sáng kiến được áp dụng: năm 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhờ áp dụng sáng kiến mà số lượng hội viên Cựu chiến binh tham gia trong các buổi tuyên truyền, các cuộc vận động, với tỷ lệ tham gia cao hơn so với năm 2022, không có hội viên hoặc con em hội viên vi phạm pháp luật. 100% hội viên Cựu chiến binh tham gia hưởng ứng. - Có 198/214 (tỷ lệ 92,5%) lượt hội viên Cựu chiến binh tham gia học tập, các Chi thị, Nghị quyết của Đảng. Có 168 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tham gia vào buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Có trên 350 lượt cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, tham gia buổi thông tin thời sự do Ban tuyên giáo xã tổ chức. Vận động 11 lượt có 544 hội viên Cựu chiến binh ra quân tổng dọn vệ sinh, Tuyên truyền hội viên tham gia đề án phân loại 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên trên địa bàn xã.	rác thải tại nguồn có trên 95% hội viên tham gia. Vận động hội viên hiến trên 1.200m ² đất để mở đường giao thông nông thôn và hơn 750m ² đất ruộng để làm kênh mương nội đồng. Tuyên truyền, vận động hội viên và bà con nhân dân xã hội hoá, xây dựng và ra mắt thành công Mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc “Camera an ninh” có 21 hộ dân tham gia; gồm 4 mắt Camera với tổng số tiền trên 15.000.000 đồng	
38	Trương Thanh Tuấn	UBND xã Phước Hưng	Giải pháp vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.	Thực hiện một số hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, như: Cử đoàn viên trực 1 cửa, làm sổ tay hướng dẫn, bắt Wifi miễn phí, hướng dẫn người dân đến các cửa hàng di động để đăng ký lại sim chính chủ; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và các buổi họp dân...	<p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong 2 năm gần đây số hồ sơ giao dịch trực tuyến là, cụ thể: + Năm 2022: 260/1647 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt 15,78 % + Năm 2023: 1.088/1.962 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt 55,45%, tăng 39,67%, đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao (chỉ tiêu giao là 50%). - Thực hiện thành công tiêu chí 15 về hành chính công, đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023. 	
39	Nguyễn Thị Duyên	UBND xã Phước Hưng	Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác vận động tập hợp đoàn viên thanh niên	Xây dựng các trang fanpage Tuổi trẻ Phước Hưng và Thiếu nhi Phước Hưng liên kết với trang facebook chính là Đoàn xã Phước Hưng. Vận động 100% cán bộ đoàn viên tạo tài khoản mạng xã hội facebook, zalo cá nhân. BCH Đoàn xã và 100% chi đoàn, chi hội xây dựng nhóm zalo, nhóm facebook của đoàn viên thanh niên các thôn. Phát động các cuộc thi, cuộc vận động trực tuyến, trên các nền tảng mạng xã hội.	<p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi, lan tỏa sâu rộng hơn và tiết kiệm được thời gian, chi phí hơn. - Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, linh động trong cách thức tổ chức sinh hoạt về thời gian, không gian. - Đẩy mạnh được công tác chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số. - Giúp cho tổ chức Đoàn nắm bắt dư luận nhanh và định hướng tư tưởng cho ĐVTN kịp thời. - Kết nối rộng rãi với các cơ sở đoàn trên cả nước học hỏi kinh nghiệm, các mô hình hay thiết thực hiệu quả để áp dụng cho địa phương. 	
40	Lý Thị Hồng	UBND xã Phước	Giải pháp giữ vững và nâng cao tỉ lệ thu gom, phân loại, xử lý chất	- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về công tác thu	<p>* Năm áp dụng: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góp phần nâng cao nhận thức, tư duy của các tầng 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
	Gám	Quang	thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Phước Quang	gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. - Triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần giữ vững và nâng cao tỷ lệ hộ gia đình tham gia Đề án thu gom rác thải, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.	lớp nhân dân trên địa bàn xã trong công tác bảo vệ môi trường. - Việc duy trì và nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải đã khắc phục đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. - Góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới nâng cao và góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã.	
41	Đoàn Quốc Tịnh	UBND xã Phước Quang	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Phước Quang	- Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số. - Thực hiện đào tạo, tập huấn thường xuyên cho các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số và sử dụng thành thạo các kỹ năng số cơ bản. - Xây dựng các mô hình chuyển đổi số tại các thôn, xóm phổ biến với kỹ năng số cơ bản; tổng hợp, phổ biến, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình, sáng tạo trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.	* Năm áp dụng: 2023 * Lợi ích mang lại: - Nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt. - Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng thực sự là "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số trên địa bàn xã Phước Quang.	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
42	Võ Thị Thanh Việt	UBND xã Phước Quang	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống rác thải nhựa trên địa bàn xã Phước Quang	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” - Triển khai thực hiện Phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa” và mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom rác thải tái chế đặc biệt rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn 11 thôn trong toàn xã. 	<ul style="list-style-type: none"> * Năm áp dụng: 2023 * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác môi trường, đặc biệt là công tác phòng, chống rác thải nhựa. - Góp phần thực hiện mục tiêu công bằng, hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường trong nhân dân, nâng cao tiêu chí 17 về môi trường ngày càng hiệu quả. - Xây dựng Quỹ từ thiện từ nguồn rác thải nhựa tại các “Ngôi Nhà xanh” để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã tiếp tục đến trường. 	
43	Nguyễn Thị Thanh Xuân	UBND xã Phước Quang	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Phước Quang	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong chuyển đổi số. - Phát triển nền tảng số, dữ liệu số, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin. - Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. 	<ul style="list-style-type: none"> * Năm áp dụng: 2023 * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã về công tác chuyển đổi số. - Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số ngày càng được tăng cường. - Tỷ lệ người dân sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, thanh toán trực tuyến và các ứng dụng nền tảng số ngày càng cao. 	
44	Phạm Thị Kiều Trang	UBND xã Phước Quang	Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa các quy trình ISO đã xây dựng đi vào trong thực tế công việc - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ISO nhằm giúp cho CBCC nắm vững được ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện hệ thống ISO 9001:2015. - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, trong tuân thủ các quy trình ISO. 	<ul style="list-style-type: none"> * Năm áp dụng: 2023 * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính của cơ quan; giúp cho lãnh đạo và cán bộ, công chức của cơ quan xử lý công việc được khoa học và đạt hiệu quả. - Góp phần kiểm soát được tiến trình, hiệu quả công việc, đánh giá đúng năng lực công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, cải thiện thái độ khi tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân và thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng giải 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
					quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.	
45	Huỳnh Thị Bích Loan	UBND xã Phước An	Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt mô hình CLB, tổ chức các sân chơi bổ ích... để thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia. - Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, gương mẫu tham gia thực hiện các mô hình do Hội phụ nữ triển khai. - Tăng cường sâu sát với hội viên, phụ nữ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của chị em, từ đó có hướng giải quyết tốt nhất, đem lại sự hài lòng cho chị em. - Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời những trường hợp hội viên, phụ nữ đau bệnh ngặt nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ. - Tăng cường các hoạt động giúp phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, như: vay vốn, chuyên giao tiên bộ khoa học-kỹ thuật, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm,... nhằm giúp chị em sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. - Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật Hội, nâng cao uy tín của tổ chức Hội. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời. 	<ul style="list-style-type: none"> * Năm áp dụng: 2023. * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên tăng hơn năm 2022, trong năm đã phát triển thêm 67 hội viên mới, nâng tỷ lệ hội viên vào Hội đạt 62% (4.277 hội viên/6.896 phụ nữ). Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt 87% (3.669/4.217). Từng bước củng cố và phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt, tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 15% (642 HVNC/4.277 HV). Thu và trích nộp hội phí về huyện số tiền 15.690.000 đồng; đạt 100%; vận động quỹ Mái ấm tình thương nộp về huyện số tiền 6,5trđ, đạt 100%; vận động quỹ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương nộp về huyện số tiền 6.660.000đ, đạt 65,29%. - Có 100% cán bộ, 85% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - Có 3.964/4.217 cán bộ, hội viên (tỷ lệ 94%) và có 1.290/1.483 phụ nữ ngoài hội (tỷ lệ 87%) thực hiện tốt Phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; 95,7% gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình “Văn hóa”. - Có 20% (2/10) Chi hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% (8/10) Chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 21,4% (9/42) tổ phụ nữ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 47,6% (20/42) tổ phụ nữ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ Chi hội trưởng, Chi hội phó được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội. - Có 61 chị tham gia hiến máu tình nguyện, đạt 254,16% chỉ tiêu Ban chỉ đạo xã giao. 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
46	Trần Thị Xuân Diệu	UBND xã Phước An	Một số giải pháp nâng cao tỉ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến	<p>- Đối với các thủ tục hành chính quy định thực hiện trực tuyến thì bộ phận thụ lý phải thụ lý tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến, không nhận thụ lý bằng hồ sơ giấy trực tiếp nhằm tạo thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ.</p> <p>+ Bộ phận Một cửa xã phải được đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, các trang thiết bị, máy móc hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra.</p> <p>+ Đoàn thanh niên xã cử Đoàn viên thanh niên hàng ngày trực tại bộ phận Một cửa xã để hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến.</p> <p>+ Đài truyền thanh xã có nhiều tin, bài viết tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.</p> <p>+ Bản thân cán bộ công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ phải cố gắng, nỗ lực trong việc hướng dẫn người dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến.</p>	<p>- Năm áp dụng: 2023.</p> <p>- Lợi ích mang lại:</p> <p>+ Năm 2022: Số hồ sơ trực tuyến tại UBND xã đạt tỉ lệ 45,2%.</p> <p>+ Năm 2023: Số hồ sơ trực tuyến tại UBND xã đạt tỉ lệ 70,94% (tăng so với chỉ tiêu huyện giao 10,94%).</p>	
47	Phan Thị Thu Trang	UBND xã Phước Sơn	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động Quỹ “ Vì người nghèo” trên địa bàn xã Phước Sơn.	<p>- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về công tác giảm nghèo</p> <p>- Triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo theo phương châm “ <i>Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ</i>” và phong trào “ <i>Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau</i>”</p>	<p>* Năm áp dụng: 2023</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>- Thông qua hoạt động giảm nghèo, Nhằm tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ người nghèo, đã chủ động nghiên cứu nhiều giải pháp vận động Quỹ “Vi người nghèo” đạt 56.037.592/41.800.000 đồng, đạt 134 %, Đã chi hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, Chi tặng quà 30 HS nghèo, hỗ trợ 8 đối tượng hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo, triển khai Mô hình “ Phiên chợ 0 đồng” dành cho người nghèo, Chi 03 trường hợp bị rủi ro đột xuất...với số tiền 44 triệu đồng.</p> <p>Cùng với nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ, đã vận động các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, MTQ hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công, các vật dụng gia đình ...để hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 03 hộ nghèo với số tiền 145 triệu đồng. Hiện nay các hộ có nhà ở khang trang, thoát nghèo và ổn định cuộc sống.</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
48	Đỗ Thị Ái Nhân	UBND xã Phước Sơn	Đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tổ chức và loại hình tập hợp hội viên.	<p>Để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, Hội đã biên soạn và sưu tầm tài liệu cung cấp cho chi hội sinh hoạt, nội dung câu hỏi kiến thức có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và nhiệm vụ công tác Hội, hướng dẫn các chi hội cách thức tổ chức và điều hành sinh hoạt đúng trọng tâm, phong phú; đồng thời, đa dạng các hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp thông qua các hình thức như: tổ chức hình thức tuyên truyền thông qua các tiểu phẩm, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, ...nhân các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt tổ vay vốn, sinh hoạt mô hình, sinh hoạt CLB và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Được áp dụng năm 2023. - Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> + Hội viên nâng cao nhận thức và kỹ năng cho phụ nữ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu đã tổ chức 3 buổi sinh hoạt tuyên truyền thu hút hơn 200 lượt người tham dự; + Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và chống rác thải nhựa: nhân rộng mô hình “Phụ nữ với công tác phòng chống rác thải nhựa” tại thôn Phụng Sơn, Vinh Quang 2; Truyền thông về phân loại rác và xử lý rác sau khi phân loại; Đổi rác tái chế lấy quà, cây xanh ...có 300 hội viên tham gia ; hướng dẫn phân loại và ủ rác hữu cơ; tặng 150 xô ủ phân hữu cơ cho 150 hộ tiêu biểu trên địa bàn xã. + Nhiều mô hình đặc thù tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt được thành lập để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt: CLB “Phụ nữ tiểu thương” ở Mỹ Cang có 15 thành viên; mô hình “Phụ nữ khuyết tật vươn lên chính mình” có 15 thành viên ... + Hội phát triển trong năm 324 hội viên nâng tổng số HV đang quản lý 4.403 hội viên đạt 54%. 	
49	Nguyễn Thị Hiệp	UBND xã Phước Nghĩa	Đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút và tập hợp hội viên nông dân trong tình hình mới.	<p>Để thu hút, tập hợp được hội viên tham gia vào tổ chức Hội và phong trào công tác hội; người đứng đầu tổ chức cơ sở Hội nông dân ở cơ sở phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tổ chức nhiều hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nhiều mô hình phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, cử cán bộ, hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hay, sáng tạo mang hiệu quả kinh tế cao, có thể áp dụng được ở địa phương (phù hợp tình hình, thời tiết, thổ nhưỡng...); Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sáng kiến được áp dụng: năm 2023 và những năm tiếp theo. - Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> Với việc đổi mới phương thức thu hút, tập hợp hội viên sẽ giúp hội viên chủ động tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt do hội nông dân tổ chức; chất lượng hoạt động của tổ chức hội và phong trào công tác hội nông dân ở cơ sở sẽ ngày càng nâng cao và vững mạnh, hội viên tham gia sinh hoạt tại chi, tổ hội đạt 80% trở lên . Tổ chức 04 lớp tập huấn giúp cho nông dân tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh 	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				nông dân, Trang bị thêm kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động, hướng dẫn nông dân áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.	tế cao; Phối hợp cho nông dân vay để phát triển sản xuất với số tiền 6.989.203.413 đồng cho 152 hộ vay phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đồng thời củng cố thêm lòng tin của nông dân đối với tổ chức Hội. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào công tác hội nông dân .	
50	Đặng Tuấn Toàn	UBND xã Phước Thắng	Giải pháp vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.	Thực hiện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, như: Cử đoàn viên trực 1 cửa, làm sổ tay hướng dẫn, bắt Wifi miễn phí, hướng dẫn người dân đến các cửa hàng di động để đăng ký lại sim chính chủ; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và các buổi họp dân...	<p>* Năm áp dụng: 2023.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Trong 2 năm gần đây số hồ sơ giao dịch trực tuyến là, cụ thể:</p> <p>+ Năm 2022: 461/1457 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt 31,60 %</p> <p>+ Năm 2023: 1.068/1.497 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt 71,34%, (tăng 21,34% so với chỉ tiêu Trung ương giao; tăng 18,34% so với chỉ tiêu tỉnh và huyện giao).</p>	
51	Phan Khắc Sửu	UBND xã Phước An	Một số giải pháp lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Phước An	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của xã Phước An thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của xã nhà; quảng bá hình ảnh của xã đến với các nhà đầu tư tiềm năng. - Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của địa phương thông qua Trang thông tin điện tử của xã. - Thực hiện đúng quy chế phát ngôn; định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị, phục vụ công tác của địa phương. - Quản lý, hướng dẫn kịp thời việc thực hiện bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số. 	<p>* Năm áp dụng: 2023.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2023 tại bộ phận một cửa xã có trên 70% hồ sơ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến. - Số liệu kích hoạt định danh điện tử mức 2 được 7.730 trường hợp, hiện đang tiếp tục thực hiện. - Xã Phước An đến nay có 03 sản phẩm được phê duyệt sản phẩm OCOP phân hạng đạt 3 sao theo Quyết định số 8653/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Tuy Phước. - Năm 2023, trang thông tin điện tử xã Phước An đã đi vào hoạt động, đến nay đã có hơn 100 tin, bài viết về hoạt động của xã Phước An được đăng trên Trang thông tin điện tử của xã. 	
52	Nguyễn Đức Hậu	Thanh tra huyện	Đổi mới phương pháp làm việc với đối tượng thanh tra trong công tác đầu tư xây dựng	Để khắc phục tình hình một số ít các cuộc thanh tra còn chậm mà nguyên nhân chính là do khâu đối chiếu số liệu với các đối tượng thanh tra bị chậm, dẫn đến việc tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra không đúng thời hạn. Tôi đề xuất một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian đến:	<p>* Năm áp dụng: 2023.</p> <p>* Lợi ích mang lại:</p> <p>Đã góp phần thành công của cuộc thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả của cuộc thanh tra, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả</p>	

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Tên sáng kiến	Tóm tắt nội dung sáng kiến	Năm áp dụng/ lợi ích mang lại	Ghi chú
				<p>- Khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục được pháp luật quy định; sử dụng các quyền hạn phải thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật ràng buộc và phải chú ý tính đến hậu quả không mong muốn phát sinh từ việc sử dụng quyền hạn có tính cưỡng chế mạnh trong quá trình thanh tra của trưởng đoàn thanh tra và của người ra quyết định thanh tra.</p> <p>- Để có được thái độ hợp tác tích cực, xây dựng giữa các bên trong hoạt động thanh tra và đối chiếu số liệu thanh tra, trước hết, đòi hỏi người tiến hành thanh tra phải có quan điểm, thái độ đúng mực, kiên nhẫn lắng nghe, phương pháp làm việc khoa học, không vội vình, không nhùng nhịu, không vụ lợi, không tạo áp lực vô lý lên đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.</p> <p>Ngoài ra các phương pháp tâm lý, tư tưởng, thuyết phục, dân chủ, lắng nghe, tôn trọng quyền giải trình của đối tượng thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra, đối chiếu số liệu cũng giúp cải thiện rất nhiều thái độ ứng xử giữa các bên trong hoạt động thanh tra.</p>	<p>trong công tác thanh tra được tăng cường, rút ngắn thời hạn thanh tra so với Kế hoạch đề ra, kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại UBND thị trấn Diêu Trì thu hồi số tiền nộp ngân sách 63.200.000 đồng. - Tại UBND xã Phước Lộc thu hồi số tiền nộp ngân sách 300.675.000 đồng. 	
53	Trần Hữu Khái	Phòng KT&HT huyện	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình giao thông trên địa bàn huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm bằng phương pháp đánh giá chấm điểm công khai, minh bạch, loại trừ các tư vấn yếu kém; xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng công việc của nhà thầu tư vấn. - Chủ đầu tư phải yêu cầu tư vấn thực hiện đúng yêu cầu trong nhiệm vụ, phương án khảo sát đã được phê duyệt; tập trung đi sâu vào nghiên cứu, xác định, kiểm tra các số liệu do tư vấn cung cấp để tránh tình trạng thiết kế quá thiên về an toàn, bất hợp lý; có chế tài cụ thể, phạt % với tư vấn khi sai sót dẫn đến thiết kế phải điều chỉnh nhiều lần, hiệu quả đầu tư thấp. - Nâng cao năng lực, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc của một bộ phận cán bộ tham mưu của chủ đầu tư và tư vấn. - Tăng cường công tác giám sát khảo sát, yêu cầu các bộ phận kỹ thuật khi kiểm tra, nghiệm thu khảo sát phải rà soát kỹ hồ sơ khảo sát và thực tế hiện trường. - Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, lựa chọn các đơn vị thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sáng kiến triển khai từ năm 2023. * Lợi ích mang lại: <ul style="list-style-type: none"> - Giúp cho đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, các cơ quan thẩm tra, thẩm định khắc phục các sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện. Tránh sai sót đáng tiếc trong quá trình thực hiện. - Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình giao thông góp phần nâng cao chất lượng công trình giao thông trên địa bàn huyện. Trong năm 2023 đã thực hiện kiểm tra 22 công trình giao thông trên địa bàn. - Sáng kiến đúc kết ngắn gọn các trình tự, các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình giao thông; giúp cho việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị được thuận lợi, dễ dàng và mang lại hiệu quả cao. - Có khả năng phổ biến rộng rãi và thực hiện đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, đơn vị thẩm tra, thẩm định trên địa bàn. 	Đồng sáng kiến
Lê Hữu Hoàng Dự	Phòng KT&HT huyện					